

18 สิงหาคม 2558 หน้า 6

ข่าวทะเลคน

วีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าฯการยางคนแรก

วีระศักดิ์ ขวัญเมือง อดีต ผอ.สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับเลือกให้เป็น ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คนแรก

หลังคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดการยาง) มีมติ

โดยเสนอให้รวมว.เกษตรและสหกรณ์ลงนามแต่งตั้ง ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แห่งพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ประกาศพร้อมดำเนินการกิจเร่งด่วนควบรวม 3 องค์กรเป็นหนึ่ง เร่งดูแล



วีระศักดิ์ ขวัญเมือง

จากนั้นเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต (ภาคเหนือ) ศูนย์ควบคุมการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2529-38 ทำงานบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

นี้ งแก้อีผอ.สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่ปี 2538-58

ทำงานใกล้ชิดกับ อำนวย ปะติเส ร่มช.เกษตรฯ สมัยที่ นายอำนวย ทำงานให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาล ก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ การยางคนแรก

สถานภาพบุคลากรและสวัสดิการชาวสวนยางทั่วประเทศ

ย้ำเกษตรกรชาวสวนยางต้องดีขึ้นภายใต้องค์กรน้องใหม่ กยท.

ชวานกร สวรรค์ เกิดเมื่อ 2 ม.ค. 2503 ดักรัปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปี 2525 เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จ.กาญจนบุรี



18 สิงหาคม 2558 หน้า 6

กรม.อนุเมัติจ่ายชดเชยยาง วางเงื่อนไขให้เฉพาะรายย่อย ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่ คาดมีอยู่ 8 แสนราย หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58

นายอำนาจ ปะติเศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติให้ชดเชยราคายางพาราที่ตกต่ำที่ราคาเป้าหมาย 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะชดเชยราคาให้เฉพาะชาวสวนยาง รายย่อยที่มีสวนยางพาราไม่เกิน 15 ไร่ ในจำนวนนี้คาดว่าจะมีชาวสวนยางประมาณ 8 แสนราย แต่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยราคายางตกต่ำ หลังจากปิดกรีดยางเดือน พ.ค.2559 สำหรับการ ช่วยเหลือเบื้องต้น ชาวสวนยางขณะนี้ราคายาง พาราได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยเศรษฐกิจ โลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้นำเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยาง (เงินเซส) ประมาณ 7% มาใช้เป็นสวัสดิการให้ คนกรีดยาง เช่น เบี้ยชรา สวัสดิการช่วยเหลือ ป่วยไข้ เงินช่วยซื้อข้าวถุงราคาถูก เพื่อช่วยเหลือ ชาวสวนยางที่เป็นรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราที่ตกต่ำ คาดภายใน 2 เดือน การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) น่าจะเสร็จสมบูรณ์และสามารถเข้ามาบริหารจัดการได้

สำหรับแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพาราของกยท. จะมี การจัดสรรเงินกองทุนฯเพื่อใช้ในด้านต่างๆ เช่น เพื่อบริหารจัดการ องค์กร 10% ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40% เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริม การใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มี เสถียรภาพ 35% เป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7% และใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3%

นายอำนาจ กล่าวว่า กยท.จะเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่มีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์หมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาท มีหน่วยงานยางระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และ บริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมยางพารา และช่วย

ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ผลผลิตยางพาราของไทยในปี นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.3 ล้านตัน เป็นผลมาจากราคายางที่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกรไม่กรีดยาง ขณะที่แรงงานรับจ้างกรีดยางหนีเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้ม ทำให้ปริมาณยางในตลาดกลางหายไปวันละประมาณ 10-15%

ส่วนแผนการโค่นยางเก่า เพื่อปลูกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ 4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลง แต่ราคายางในประเทศยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค คาดภายใน 3-5 ปี ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรมวิชาการเกษตร จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ยาง ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์ RRIT251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี



18 สิงหาคม 2558 หน้า A 7

สวนยางแบ่งโควตาท. ผลักดันตั้งรับเบอร์แบงก์

พรสทศ เครือข่ายชาวสวนยางพาราไทยแบ่งโควตาท.เป็นกรรมการยางแห่งชาติ ดันนโยบาย “รับเบอร์แบงก์”

นายวีระศักดิ์ ลินธุ์วงศ์ ประธานสัมพันธ์สมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมเครือข่ายชาวสวนยางประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ตัวแทนแต่ละภาคจะเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมีสัดส่วนจากสถาบันเกษตรกรยางพาราและเกษตรกรยางพารา 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีนโยบายสำคัญที่จะผลักดันคือการตั้งสถาบันการเงินสำหรับชาวสวนยาง

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า เครือข่ายภาคใต้เสนอชื่อนายธีระพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการยาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายเสวก ทองเกตุ ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี และประธานภาคใต้ สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมติเสนอชื่อนายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวสวนยาง 20 จังหวัดภาคอีสาน ส่วนเครือข่ายภาคเหนือเสนอชื่อนายสวัสดิ์ลาดपालะ นายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย และภาคตะวันออกกับภาคกลางบางส่วนเสนอชื่อนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า สถาบันการเงินสำหรับชาวสวนยางหรือรับเบอร์แบงก์ ริเริ่มคิดกันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และเครือข่ายทุกภาคก็เห็นชอบร่วมกัน เห็นควรให้จัดตั้งเพื่อรับฝากเงิน และปล่อยกู้ให้เกษตรกรสวนยางพารา เพราะที่ผ่านมาสถาบันการเงินบางแห่งมีเงื่อนไขจนชาวสวนยางพาราไม่สามารถขอสินเชื่อได้



18 สิงหาคม 2558 หน้า C 2

เสรีอาเซียน ไม่ช่วยหนุน สินค้าเกษตร

พรุ่งนี้ รัฐบาลดันมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียนเพิ่มยากไทยทำตลาดไม่เก่ง

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดอาเซียนน้อยมาก เนื่องจากอาเซียนผลิตสินค้าคล้ายคลึงกันหลายชนิด ประกอบกับนักลงทุนไทยได้ไปลงทุนด้านเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งที่ผ่านมามีการเปิดเสรีสินค้าเกษตรในกลุ่มอาเซียนกันไปแล้วหลายชนิด

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย มีสัดส่วนประมาณ 26%

ของมูลค่าส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลกรวม 7.30 ล้านล้านบาท ตลาดสำคัญรองลงมา คือ จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าภาคเกษตรไทยยังทำการตลาดไม่เป็น ทำให้สินค้าบางรายการไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าด้วย

ข้อมูลของภาครัฐระบุว่า มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2557 อยู่ที่ 3.44 แสนล้านบาท แบ่งเป็นส่งออก 2.65 แสนล้านบาท และนำเข้า 7.86 หมื่นล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญคือ มาเลเซีย รองลงมา อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ และบรูไน

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา น้ำตาลดิบ ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว แป้งมันสำปะหลัง ลำไยสดทุเรียนสด มะม่วง เงาะ สับปะรด เป็นต้น ■

18 สิงหาคม 2558 หน้า 18

คาค่าเงินหยวนลมน้กระทบไทย

● เป็นโอกาสดีท่มส่งสินค้าไปขาย ● เหตุส่งออกเงินแข่งขันได้มากขึ้น

นายอัคร์ พิศาลวานิช คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการที่เงินลดค่าเงินหยวนว่า ในระยะสั้น หรือใน 6 เดือนข้างหน้า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยมากนัก เพราะหากเทียบค่าเงินหยวนกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว จะพบว่า การอ่อนค่าลงของค่าเงินจะอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่ 8-9% จึงไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน แต่การลดค่าเงินหยวนอาจเป็นโอกาสที่ดีของยางพาราไทย เพราะน่าจะช่วยให้เงินส่งออกรถจักรยานยนต์และรถยนต์มากขึ้น จึงกลายเป็นโอกาสของไทยที่จะส่งออกยางพาราไปเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ มันสำปะหลัง ที่จะนำไปทำเป็นเอทานอลในจีน รวมถึงผักสด ผลไม้ที่เป็นที่นิยมของคนจีน เช่น ทุเรียน มังคุด ที่น่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้น

“เชื่อว่าหากเศรษฐกิจโลกไม่แยลงมากกว่านี้ มั่นใจว่าการลดค่าเงินหยวนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยมากนัก แต่ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกไม่ดีขึ้น

โอกาสที่หลายประเทศจะซื้อสินค้าจีนมีมากขึ้น จนกระทบต่อการส่งออกไทย”

นายอัคร์กล่าวว่า ในอนาคตสินค้าไทยที่จะส่งออกไปจีนยังมีโอกาสในทุกๆ สินค้า แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าพรีเมียม หรือเจาะกลุ่มระดับบน เพราะกำลังซื้อของคนจีนมีอำนาจมากกว่าราคาสินค้าที่สูงขึ้น ที่สำคัญสินค้าไทยและจีนต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ได้แย่งตลาดกัน ส่วนการท่องเที่ยวของไทยอาจมีผลกระทบบ้าง แต่ไม่มาก ซึ่งในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจจีนดีขึ้นย่อมมีกำลังซื้อมากขึ้น และมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน

ส่วนกระแสปรับคณณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีชื่อนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ และนายสุภชัย พานิชภักดิ์ เข้าร่วมรัฐบาลด้วย จะยิ่งช่วยเติมเต็มให้ไทยมากขึ้นในแง่เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ เพราะนักลงทุนจะเชื่อมั่นไทยมากขึ้น.

18 สิงหาคม 2558 หน้า 12

ปี58เสริมทุนธุรกิจสหกรณ์สตูล16ล้าน

สตูล อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 12.6 ล้านบาท เพิ่มทุนสหกรณ์ 11 แห่ง รวบรวมผลผลิตยางพารา พร้อมจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสมาชิก ขณะที่สหกรณ์จังหวัดสตูล ระบุ ปี 58 เสริมสภาพคล่องธุรกิจสหกรณ์ไม่ให้หยุดชะงัก 16 ล้าน 14 สหกรณ์

สตูล: นายนิมิต นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 โดยมีคณะอนุกรรมการ จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

นายวรรณศักดิ์ ไม้จตุรัส สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

(กพส.) ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด 5,000,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกาหลง 1 จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกาหลง 2 จำกัด 300,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด 1,000,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาทอน จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำผุดพัฒนา จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธิ์ จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางนาน้อย-ป่าเต็งพัฒนา จำกัด 500,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนพัฒนา จำกัด 800,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนรวบรวมผลผลิตยางพารา และอนุมัติเงินกู้ให้กับสหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด

2,500,000 บาท เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย นายวรรณศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด รวม 3 ครั้ง ได้อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แล้ว จำนวน 14 สหกรณ์ จำนวนเงิน 16 ล้านบาท จะเห็นว่าเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของสหกรณ์ไม่ให้หยุดชะงัก เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ที่สำคัญเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อเทียบกับการที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งหมายถึงทำให้สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก และส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์กว่า 5,000 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นในลักษณะของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชี

18 สิงหาคม 2558 หน้า 10



ยึดสวนยาง - นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คปบ.4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และฝ่ายปกครองในพื้นที่เขต อ.หล่มเก่า และ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบและยึดพื้นที่แปลงยางพาราที่ผิดกฎหมายของกลุ่มทุน จำนวน 7 แปลง พื้นที่ตรวจยึด ประมาณ 5,000 ไร่ ผู้ต้องสงสัยกระทำความผิด 5 คน รถแบ็กโฮขนาดเล็ก 1 คัน รถพาร์มแทร็คเตอร์ 2 คัน และอุปกรณ์การกระทำความผิดหลายรายการ

18 สิงหาคม 2558 หน้า 6



ไม่ต้องการ -
กลุ่มชาวบ้าน ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุรัง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมตัวกันที่สวนยางพาราของชาวสวนยางพารา ถือป้ายว่าไม่ต้องการบ่ก๊าซ เนื่องจากมีต้นยางพาราแห้งตายเป็นผลพวงมาจากการจุดเผาก๊าซธรรมชาติ



18 สิงหาคม 2558 หน้า 29

KT-ZMICO

ยกเครื่องเรือขางพารา ที่จ.สุราษฎร์ธานี

23 สิงหาคม นี้ บล.เคที ซีมิโก้ ควม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลงไปให้ความรู้การซื้อขายยางพาราฟิวเจอร์ส (RSS3) ในเสวนา “เปิดตัวการเทรดยางพาราในตลาด TFEX ...โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม” แบบจัดหนักจัดเต็มกันถึงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. นำทีมวิทยากรโดย ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEX และคุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ บล.เคที ซีมิโก้ และโกด๋อย แห่งเว็บไซต์ราคายางดอทคอม งานสัมมนาดีๆ ที่ชาวสวนยางไม่ควรพลาดที่จะได้รู้จักเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงการลงทุนในยางพารา ผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.ktzmico.com หรือ โทร. 02 695 5259 - 60 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วพบกันได้ที่ห้องเพทาย ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 23 ส.ค. นี้!!



ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร ปี 58-64

(18/08/2558)

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่า [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพของประเทศ การดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

รวมทั้งลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยร่วมกันโดยตรง โดยหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของกระทรวงเกษตรฯ มีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) พ.ศ.2558-2564 และได้เห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประเทศ และส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และจัดทำแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติต่อไป

นายอำนาจ กล่าวว่า สำหรับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2558-2564 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์

โดยเมื่อดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ จะทำให้ได้กฎระเบียบมาตรฐานที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ใต้นวัตกรรมองค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17/08/58)



ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (18/07/2558)

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพาราอย่างแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อยเพราะหลายพื้นที่ปลูกยางของไทย ยังคงมีฝนตกชุกต่อ เนื่อง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.90 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 1.52
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.40 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 1.54
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.40 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.23 บาท หรือร้อยละ 0.49
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.40 บาท ลดลงจาก 22.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.18 บาท หรือร้อยละ 0.80
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.04 บาท ลดลงจาก 20.27 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.23 บาท หรือร้อยละ 1.13
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.19 บาท ลดลงจาก 45.21 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.02 บาท หรือร้อยละ 2.26

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซีโอขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายน 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.73 บาท ลดลงจาก 56.10 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.37 บาทหรือร้อยละ 0.66
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.15 บาท เพิ่มขึ้นจาก 54.95 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.20 บาทหรือร้อยละ 0.36
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.61 บาท ลดลงจาก 37.11 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือร้อยละ 1.35



- 2 -

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.55 บาท ลดลงจาก 55.85 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือร้อยละ 0.54
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.40 บาท ลดลงจาก 54.70 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือร้อยละ 0.55
3. น้้ายางชั้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.36 บาท ลดลงจาก 36.86 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือร้อยละ 1.36

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกันยายน ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากการประกาศลดค่าเงินหยวนของจีนยังคงทำให้นักลงทุนวิตกกังวล เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และยิ่งวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายน 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 150.77 เซนต์สหรัฐฯ (52.69 บาท) ลดลงจาก 155.85 เซนต์สหรัฐฯ (54.33 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 5.08 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 3.26

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 187.50 เยน (52.31 บาท) ลดลงจาก 188.48 เยน (52.53 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.98 เยน หรือร้อยละ 0.52

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (วันที่ 17 สิงหาคม 2558)